

Số: - BC/DTNTĐT

Đắk Tô, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

**sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị
“về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”**

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Nhà trường đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt, học tập đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng các văn bản hướng dẫn của Tỉnh ủy, Huyện ủy, Sở Giáo dục Kon Tum về tổ chức thực hiện các chuyên đề về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021, 2022, 2023.¹

Trên cơ sở tình hình thực tế và chức năng nhiệm vụ được giao, nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-6-2021 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chuyên đề riêng của tỉnh năm 2021 về “*học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững*” và Chuyên đề riêng của tỉnh năm 2023 về “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tụy, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững*”²

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

¹ Kế hoạch số 52-KH/TU ngày 17-3-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức triển khai thực hiện Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; Kế hoạch số 48-KH/HU ngày 27-02-2022 của Huyện ủy Đắk Tô về tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2022 Công văn số 138-CV/BTGHU ngày 09-02-2022 của Huyện ủy Đắk Tô về triển khai thực hiện Hướng dẫn số 23-HD/BTGTU, ngày 10-01-2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về một số nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; Kế hoạch số 48-KH/HU ngày 27-4-2022 của Huyện ủy Đắk Tô về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; Kế hoạch số 36/KH-SGDĐT ngày 14/3/2022 của Sở Giáo dục và đào tạo Kon Tum về triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 trong toàn ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 64-KH/HU ngày 24-02-2023 của ban Thường vụ Huyện ủy về “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023*”; Hướng dẫn số 42-HD/BTGTU, ngày 01/3/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về triển khai chuyên đề của tỉnh năm 2023; Công văn số 554-CV/HU ngày 07-3-2023 về triển khai Chuyên đề của tỉnh năm 2023.

² Kế hoạch số 09 - KH/CB, ngày 21-2-2022 của Chi bộ trường DTNT Đắk Tô về thực hiện Chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2022 ; Kế hoạch số 06 – KH/ PTDTNTĐT ngày 26 /02/2022 của trường PTDTNT Đắk Tô về tổ chức thực hiện Chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2022

1. Việc tổ chức quán triệt, học tập và xây dựng các văn bản triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW

- Tổ chức học tập, quán triệt đến đội ngũ và học sinh nhà trường:
+ Học tập, quán triệt ở cấp huyện: Có 03/43 đồng chí được tham gia học tập trực tuyến.

+ Học tập, quán triệt ở cấp cơ sở:
++ Chi bộ đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt tại đơn vị: 40/43 cán bộ, giáo viên, nhân viên, hình thức tuyên truyền trực tiếp

++ Đối với học sinh: Vào các buổi sinh hoạt Chào cờ đầu tuần và sinh hoạt chủ nhiệm cuối tuần; sinh hoạt ngoại khóa; hình thức khác phù hợp theo tình hình dạy học. Thành phần tham dự: Toàn thể học sinh nhà trường gồm có 294 học sinh. Chủ trì: Cấp ủy Chi bộ; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trực tiếp tuyên truyền, quán triệt đến học sinh.

- Sau khi được chi bộ tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập Chuyên đề riêng của tỉnh năm 2022, toàn thể đội ngũ nhà trường đã tiến hành xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện. Kết quả đến ngày 25/03/2022, nhà trường có 43/43 CBGVNV nộp về cho chi bộ, các tổ chức quản lý, cụ thể Cán bộ quản lý: 03/03 đồng chí; đảng viên: 24/24 đồng chí; viên chức: 40/40

- Chi bộ tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo cho đội ngũ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo các nội dung đã đăng ký trong bản cam kết và tổ chức cho cá nhân báo cáo kết quả thực hiện cam kết trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan (Thời gian tổ chức vào các tháng Quý IV/2022, căn cứ theo thời gian đăng ký của cá nhân).

- Đánh giá chung về chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên, giáo viên, người lao động và học sinh về giá trị, ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (nói chung) và Chuyên đề của tỉnh (nói riêng): Toàn thể CBGVNV tích cực tham gia học tập, viết thu hoạch, tham gia góp ý, tự liên hệ kiểm điểm bản thân, đăng ký rèn luyện, thực hiện đạo đức, lối sống cho bản thân.

2. Việc kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Hàng năm, nhà trường đều đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch công tác của chi bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

- Lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những nội dung trọng tâm của đơn vị để tập trung lãnh đạo, tạo sự chuyển biến tích cực trong năm học. Trong đó, nhà trường đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện khắc phục một số hạn chế, khuyết điểm sau đợt kiểm điểm công tác cuối năm 2021, 2022. Nhà trường đã chú trọng vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn để đổi mới, sáng tạo trong thực hiện chương trình, kế hoạch năm học; lựa chọn khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên; gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua dạy tốt-học tốt tại nhà trường: Cụ thể:

+ Chủ động trong tổ chức dạy học đảm bảo hoàn thành chương trình trong mọi điều kiện và phù hợp đơn vị.

+ Nhà trường tổ chức tốt việc chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh tại đơn vị. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho đội ngũ, học sinh. Tăng cường cơ sở

vật chất, đổi mới phương pháp dạy học, đa dạng các hoạt động giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng với nhu cầu giáo dục hiện nay.

+ Chuẩn bị tốt mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đội ngũ để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

+ Tiếp tục thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học; hàng năm đều tổ chức lấy ý kiến đóng góp và phối hợp trong giáo dục từ phụ huynh, học sinh; công tác cải cách hành chính trong nhà trường đang triển khai triệt để theo hướng số hóa (quản lý chuyên môn trên hệ thống office 365; quản lý sổ điểm, học bạ bằng sổ sách điện tử,...)

- Việc đăng ký nội dung học tập và làm theo của cán bộ, đảng viên phù hợp với vị trí việc làm và chức trách, nhiệm vụ được giao, trong đó phát huy ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, trở ngại để nâng cao trách nhiệm, năng động sáng tạo trong công việc: Cụ thể:

+ Học tập và rèn luyện phong cách khoa học, năng động, sáng tạo

+ Thực hiện tốt Quy chế chất vấn trong Đảng, nâng cao tinh thần phản biện của tập thể trong các cuộc họp nhà trường. Nêu cao vai trò trách nhiệm của người lãnh đạo trong việc chủ động nghiên cứu đề án, văn bản, chuẩn bị chu đáo nội dung để tham gia ý kiến phát biểu thảo luận trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, các cuộc họp, hội nghị của cấp trên; đảm bảo tất cả văn bản, quyết định lãnh đạo đề ra có tính hiệu lực, hiệu quả với sự đồng thuận, thống nhất cao.

+ Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Rà soát Quy chế làm việc, chương trình công tác để điều chỉnh những nội dung không phù hợp, bổ sung quy định rõ hơn trách nhiệm của tập thể và cá nhân CBQL cùng các chức danh khác trong đơn vị đối với từng lĩnh vực đảm nhiệm, phụ trách. Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và lề lối làm việc theo hướng sâu sát cơ sở, sát người, sát việc.

3. Đánh giá trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Việc biên tập các nội dung để tổ chức học tập, sinh hoạt trong cán bộ, đảng viên giáo viên và người lao động: Đơn vị tổ chức sinh hoạt tập trung vào các nội dung gồm: gắn với việc học tập và làm theo Bác với đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở đơn vị với chủ đề “**tự soi, tự sửa**”; xác định rõ tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, nâng cao trách nhiệm của cá nhân, tinh thần năng động sáng tạo trong công tác, vượt khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực hành động xây dựng nhà trường phát triển toàn diện, xây dựng hình ảnh người cán bộ “vừa hồng vừa chuyên”, tận tụy với công việc, tinh thần phụng sự Tổ Quốc, phục vụ Nhân dân.

- Cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu đã gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, tổ chức các buổi đối thoại giữa BGH, TTCM, GV với học sinh và phụ huynh, tổ chức nghiêm túc lịch tiếp công dân. đối thoại với Nhân dân. Tổ chức họp với đại diện phụ huynh học sinh các lớp được 03 lần

trong năm học, ngoài ra lãnh đạo nhà trường tổ chức gặp mặt học sinh 01 lần/ tháng để lắng nghe, chia sẻ những vướng mắc, nguyện vọng của các em học sinh trong học tập, sinh hoạt.

- Lãnh đạo nhà trường luôn phát huy ý chí tự lực, tự cường; nâng cao trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong công tác; có phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, luôn đặt lợi ích của tập thể, của Nhân dân lên trên lợi ích cá nhân; dám nói, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhà trường không xảy ra tình trạng quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.³

4. Công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh nhất là trong thế hệ trẻ

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên với nội dung và hình thức phù hợp. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như hệ thống Website, các trang mạng xã hội như Zalo, Fackebook..., qua sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội. Đa số cán bộ, đảng viên và quần chúng nhà trường sau khi được học tập, quán triệt đều nghiên cứu để xây dựng bản cam kết đăng ký thực hiện và cụ thể vào trong từng chức trách, nhiệm vụ bản thân. Nhà trường có 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực tham gia.⁴

- Kết quả xây dựng mô hình, điển hình, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

+ Phát huy tinh thần tương thân tương ái trong năm 2021, 2022, toàn thể CBGVNV nhà trường đã ủng hộ và huy động nguồn lực bên ngoài để mua tặng cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn mỗi em 01 Thẻ Bảo hiểm y tế (Số lượng là 25 Thẻ Bảo hiểm y tế)

+ Nhà trường đã triển khai Mô hình : *Tổ chức quản lý, nuôi dưỡng hiệu quả học sinh dân tộc thiểu số tại trường để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.*

Mô hình trên đã đăng ký thực hiện từ năm 2022 hiện nay đang tiếp tục triển khai trong toàn trường.

(Kết quả: Qua mô hình, Nhà trường thể hiện sự quan tâm, sâu sát, có trách nhiệm đối với việc xây dựng hình thành nếp sống, sinh hoạt học tập có văn hóa trong nhà trường; tổ chức việc ăn, ở, sinh hoạt, các hoạt động giáo dục, hướng dẫn tự học

³ Kết quả xếp loại viên chức hàng năm của đơn vị đều đạt 100% Hoàn thành Tốt, trong đó 15% xếp loại Xuất sắc. Xếp loại Chuẩn nghề nghiệp Hiệu trưởng, Giáo viên có: 06/34 Tốt, 28/34 Khá. Xếp loại Viên chức: Xuất sắc: 09/43 , Tốt: 34/43. Kết quả thi đua: Tập thể: LĐXS: 01; LĐTT: 07 ; Cá nhân: CSTĐCS: 06; Lao động tiên tiến: 43; UBND Tỉnh tặng Bằng khen cá nhân: 02. Đơn vị được Cờ thi đua của Khối trường PTDTNT, cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ. nhà trường được công nhận đơn vị đạt Xuất sắc về an ninh, trật tự; cơ quan văn hóa.

⁴ Trong các năm 2021, 2022 và đến tháng 3/2023, nhà trường tổ chức được 05 đợt sinh hoạt chính trị về tuyên truyền, quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổng số người tham gia sinh hoạt mỗi đợt 43/43 (đạt tỷ lệ 100 %).

hiệu quả cho học sinh nội trú, góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm cho học sinh dân tộc thiểu số. Từ đó, nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, rèn luyện và hình thành các phẩm chất, năng lực, kỹ năng sống cho học sinh).

- Về công tác tuyên dương, khen thưởng:

Trong năm 2021, 2022: nhà trường có 01 Tập thể, 01 giáo viên và 02 học sinh được tuyên dương trong Hội nghị Sơ kết Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Huyện Đắk Tô tổ chức.

- Kết quả hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tổ chức các tổ bộ môn Văn, Lịch sử,.. tích hợp giáo dục các tác phẩm văn học về Bác trong giờ học bộ môn; triển khai công tác giáo dục học sinh theo bộ tài liệu “*Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống*”; thường xuyên giáo dục cho học sinh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp như: sinh hoạt chào cờ đầu tuần, tổ chức tọa đàm, diễn đàn (*thông qua diễn đàn trực tiếp hoặc trên trang thông tin điện tử, kênh truyền thông chính thức trên các nền tảng mạng xã hội của nhà trường*), nghe nói chuyện chuyên đề nhân Ngày sinh nhật Bác, Ngày Quốc khánh 2/9, ...

5. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết

- Trong năm học 2021-2022, Chi bộ nhà trường đã tổ chức Hội nghị Sơ kết và triển khai Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị và tuyên dương khen thưởng cho 10 tập thể, cá nhân giáo viên, nhân viên, học sinh tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

- Nhà trường thường xuyên phát động phong trào thi đua giảng dạy, học tập trong đội ngũ, thúc đẩy việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; kịp thời tuyên dương những nhân tố tích cực; đưa kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí đánh giá phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm và xếp loại thi đua công chức, viên chức nhà trường.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được và nguyên nhân

- Nhà trường nhận thức được trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai Cuộc vận động; chấp hành nghiêm túc việc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch và chương trình hành động để thực hiện. Toàn thể CBGVNV tích cực tham gia học tập, viết thu hoạch, tham gia góp ý, tự liên hệ kiểm điểm bản thân, đăng ký rèn luyện, thực hiện đạo đức, lối sống.

- Nhìn chung, chất lượng học tập được đảm bảo về nội dung cũng như các yêu cầu đặt ra; những nhận thức trong Đảng viên, CBCC có chuyển biến tích cực trong việc nắm bắt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung các chuyên đề; tự giác nêu rõ khuyết điểm, tồn tại, phương hướng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống cá nhân.

- Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị trong nhà trường trong việc phối hợp triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là công tác giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ.

- Xây dựng và tổ chức đa dạng các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về Hồ Chí Minh, gắn với công tác tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình của từng chuyên đề hàng năm.

2. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

2.1. Hạn chế:

- Qua kiểm tra bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm của cá nhân, nhà trường nhận thấy còn một số cá nhân khi viết bản đăng ký còn chung chung chưa gắn với chủ đề hàng năm của tỉnh và chưa nêu nhiệm vụ cụ thể đăng ký phù hợp với chức trách, vị trí công việc được giao.

- Cá nhân khi đăng ký thực hiện chưa bám sát vào các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của chuyên đề hàng năm.

2.2. Nguyên nhân:

- Cá nhân khi đăng ký thực hiện chưa bám sát vào các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của chuyên đề hàng năm của tỉnh.

- Nhà trường chưa tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên báo cáo kết quả đăng ký thực hiện kịp thời để điều chỉnh, bổ sung.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục đưa nội dung thực hiện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; gắn với thực hiện nhiệm vụ giáo dục trọng tâm hàng năm của đơn vị.

2. Tổ chức đa dạng các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về Hồ Chí Minh, gắn với công tác tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình của từng chuyên đề hàng năm.

3. Lựa chọn xây dựng và nhân rộng các mô hình thực hiện mới, sáng tạo về học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ của từng năm học và chuyên đề hàng năm của tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định về công tác tổ chức, cán bộ; quy chế làm việc; quy định về văn hóa công sở; quy định về đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; gắn trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao vai trò, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, các tổ chức đoàn thể chính trị, tổ trưởng chuyên môn, trưởng các ban nhà trường trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện. Xây dựng quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên, đưa kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí đánh giá phân loại đảng viên, tổ chức đảng cũng như viên chức hàng năm. Tổ chức sơ kết, tuyên dương kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

5. Đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh tại nhà trường, chỉ đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện tốt phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Kon Tum học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hoạt động phong phú như: chiến dịch “*Tình nguyện mùa đông*”; chiến dịch tình

nguyện “*Mùa hè xanh*”; chương trình “*Tiếp sức mùa thi*”; chương trình *Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Kon Tum*”; tổ chức diễn đàn “*Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường*”; tham gia Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “*Tự hào Việt Nam*”...

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Không

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Kon Tum (B/cáo)
- BGH; Tổ chức đoàn thể; Tổ CM (Theo dõi)
- Lưu VP

HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị Hồng Minh